

## Canberra,

thủ đô “hiu hắt” nhất  
trong các nước phát triển??

BBT nhận được bài của bạn đọc là lưu học sinh tại Canberra (Australia), chắc là bài đã đăng trên báo của các bạn bên đó hay là trên ...blog? Tác giả đã gửi nhẵn một số thông tin với cách viết khá rí rỏ, có vẻ trẻ trung và rất “báo chí”(!!). Chúng tôi thêm vào một vài ảnh tư liệu và bản đồ

cho sinh động. Australia có dân số 21,1 triệu người, diện tích 7741,2 nghìn km<sup>2</sup> (nghĩa là dân số chỉ bằng ¼ nhưng diện tích lại rộng gấp gần 24 lần nước ta). Theo Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) thì Australia có GDP là 718 tỷ US\$ (thứ 17 trên thế giới) và thu nhập bình quân đầu người là 34,359 ngàn US\$ (thứ 14 trên thế giới). Có thể Canberra không “hoành tráng” bằng thủ đô nhiều nước phát triển khác hay bằng chính các thành phố lớn của Australia như Sydney, Melbourne,... nhưng cũng hiện đại và có những trường đại học tiên tiến. Vì vậy nếu được du học hay tu nghiệp ở Canberra thì cũng không có gì đáng phải ngần ngại. Xin giới thiệu để bạn đọc, dù đã đến hay đang ở, dù chưa đến Canberra cùng đọc và “thư giãn”.

BBT.



Nhà Quốc hội Australia tại Canberra



Khánh thành 1927



Đội danh dự đón các nguyên thủ quốc gia trước Nhà Quốc hội (khá ngạc nhiên là trong Đội có 1 chú lính nhỏ - thiếu sinh quân - ở hàng trước, thứ 5 kể từ bên phải)

1. Canberra, thủ đô nước Úc, có một lịch sử khá hài hước. Chuyện là khi thành lập nhà nước liên bang Úc vào khoảng đầu những năm của thế kỷ 20, vấn đề chọn thành phố nào làm thủ đô của liên bang Úc đã nảy ra tranh cãi kịch liệt giữa hai ứng cử viên chính là Melbourne (thuộc tiểu bang Victoria) và Sydney (thuộc tiểu bang New South Wales). Trong khi Melbourne được xem là thành phố lâu đời nhất của Úc lúc đó thì Sydney được đánh giá là thành phố đông dân và có phần phát triển nhất. Sự tranh cãi này có thể dẫn đến việc mất đoàn kết nghiêm trọng giữa các bang với nhau trong thời gian lập quốc ban đầu. Thế là một giải pháp được thỏa thuận theo kiểu “chúng mày giành nhau thì ông không cho đứa nào làm thủ đô cả”. Một thành phố mới được xây lên, phải nằm giữa Melbourne và Sydney, chỉ để làm mỗi một việc là trở thành thủ đô nước Úc. Đó chính là Canberra. Sau thời gian tìm kiếm, khảo sát thì thủ đô mới sẽ nằm cách Melbourne 650km, và cách Sydney 280km, và thực chất là nằm trong phần đất của bang NewSouthWales. Thế là “thắng” Melbourne lại kiện, bảo chúng mày ăn hiếp tao, bênh thắng Sydney mà đứng sau là NSW. Lại họp bàn và thỏa thuận để cuối cùng “đề” ra một địa danh hành chính mới (ngang với tiểu bang) gọi là ACT – Australian Capital Territory, tách hẳn riêng khỏi bang NSW, trong đó chứa “thắng” Canberra. Nghe như chuyện con nít cãi nhau giành đồ chơi!



Nhiều đường phố yên tĩnh, thoáng đãng và rợp bóng cây



Ngôi nhà nhỏ Blundell's của những người định cư đầu tiên từ châu Âu tới năm 1860



Tháp truyền thông Telstra

2. Canberra có thể được xem là thủ đô “hiu hắt” nhất trên thế giới trong các nước phát triển. Với số dân hiện tại khoảng 400.000 (không bằng một quận trung bình ở Tp. HCM), sân bay nhỏ xíu, không có tuyến bay quốc tế (muốn đi ra nước ngoài thì thường đi lên Sydney hoặc Melbourne rồi bay), không kề biển, nên không khó hiểu khi Canberra đang phát động một chiến dịch rầm rộ tại các thành phố lớn của Úc kêu gọi mọi người đến Canberra để sống (một kiểu đi “kinh tế mới”). Ngay cả ông John Howard, thủ tướng Úc hiện tại, cũng không thèm ở Canberra điều hành công việc quốc gia mà thường xuyên ở trên Sydney “ăn chơi nhảy múa”.





Kiến trúc độc đáo của Bảo tàng Mỹ thuật Quốc gia



Đài phun nước



Trường Mỹ thuật của Đại học Quốc gia ANU



Màn đêm huyền ảo



Hội hoa Floriade



Phái đoàn Chính Phủ và Lưu học sinh Việt Nam tại Australia tháng 4/2005

3. Các dịch vụ giải trí, vui chơi ở đây thật sự là một nỗi đau cho các du học sinh, nếu so với “đồng bọn” ở Melbourne hoặc Sydney. Có thể kể đến một vài hình thức giải trí thường xuyên: bar, club,... Mỗi năm một lần, lễ hội hoa Floriade được tổ chức nhằm thu hút khách du lịch và thường kéo dài trong một tháng. Các loại hoa chủ yếu nhập từ các nước khác và bố trí theo chủ đề từng năm. Năm nay chủ đề liên quan đến các biểu tượng của nước Úc. Đi tham quan cũng biết thêm ít nhiều về nền văn hóa Úc. Phải công nhận lễ hội hoa Floriade rất đẹp và được tổ chức rất chuyên nghiệp. Vào cửa miễn phí, không gian rộng rãi, thoáng tự nhiên. Bước vào lễ hội thì tràn ngập các loại hoa với muôn sắc màu, nghe đâu có đến hơn 1.000.000 bông hoa có trong lễ hội. Tôi chưa đi lễ hội hoa Đà Lạt nên chưa có điều kiện so sánh, nhưng nghe đâu chi phí tổ chức hàng năm của lễ hội hoa Floriade tính bằng đơn vị triệu đôla.

4. Canberra rất thích hợp cho những ai yêu thiên nhiên và môi trường trong sạch. Thành phố được quy hoạch rất tốt theo phong cách phi trung tâm. Toàn thành phố chia thành các thị trấn nhỏ, mỗi thị trấn có một trung tâm, cung cấp các dịch vụ thiết yếu hàng ngày. Rất ít những cảnh kẹt xe như ở những thành phố khác. Nếu phải đi học về trễ sau 6 giờ tối, sẽ rất bình thường nếu bạn thấy trên một con đường dài hun hút chỉ có một mình đang dạo bước. Các bạn cũng không phải sợ ma khi đi một mình những lúc như vậy. Nếu thật sự có ma thì đó sẽ là điềm phúc cho bạn vì đỡ phải đi một mình. Chỉ lo rằng ma cũng buồn quá mà bỏ lên Sydney hù dọa người trên đó đông vui hơn.

5. **Một** vài cái tên nổi tiếng ở Canberra: ANU (Đại học Quốc gia Úc), Parliament House (Tòa nhà Quốc hội – dù gì cũng là thủ đô), Floriade, Bảo tàng quốc gia. Chấm hết!